

# XCMG ส่งมอบเครื่องจักรก่อสร้างล็อตใหญ่ไปยัง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนับสนุนโครงการก่อสร้าง มากมาย



XCMG ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของจีน ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยบริษัทได้ส่งมอบรถขุด 100 คันทั่วภูมิภาค พร้อมส่งมอบรถเครน 22 คันให้แก่อินโดนีเซีย ตลอดจนสนับสนุนการก่อสร้างทางด่วนสายแรกของกัมพูชา และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Upper Yeywa ในเมียนมา

โครงการ “Belt and Road” Initiative (BRI) ของรัฐบาลจีน รวมถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในหลายประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้สร้างโอกาสมากมายให้กับบรรดาบริษัทเครื่องจักรก่อสร้างจากจีน

คุณช่ง จื่อเชอ ผู้จัดการทั่วไปของ XCMG Excavator Machinery กล่าวว่า “ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยพลัง และ XCMG ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ปรับให้เข้ากับตลาด เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในสภาพอากาศและสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เรายังวางเครือข่ายการขายและการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาอย่างทันที่ และรับประกันว่าการก่อสร้างจะเป็นไปอย่างราบรื่น”

ทันสมัย ทนทาน และตอบโจทย์

XCMG ได้จัดพิธีส่งมอบรถขุดรุ่น XE215 จำนวน 100 คัน คิดเป็นมูลค่ารวม 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ

รถขุดรุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความทนทาน โดยได้มาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 จึงทำงานได้อย่างราบรื่นในพื้นที่ภูเขาและในสภาพอากาศร้อนชื้น

ในเดือนเมษายน XCMG ได้ส่งมอบรถเครน 22 คัน (รุ่น QY55KA\_Y และ QY75KA\_Y อย่างละ 11 คัน) ให้แก่โครงการเหมืองแร่เหล็กขนาดใหญ่ในอินโดนีเซีย โดยทั้งสองรุ่นเพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และออกแบบมาเพื่อตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ

เครื่องจักรและโซลูชันการก่อสร้างครบวงจรของ XCMG ช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โซลูชันเครื่องจักรสร้างถนนของ XCMG ช่วยสนับสนุนการสร้างทางด่วนสายแรกของกัมพูชาที่มีความยาวรวม 190 กิโลเมตร (118 ไมล์) เชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญกับจังหวัดพระสีหนุ โครงการสำคัญนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างจีนกับกัมพูชาภายใต้โครงการ BRI โดยจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
- โซลูชันก่อสร้างอุโมงค์ของ XCMG ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Upper Yeywa ในเมียนมา

“โครงการ BRI ช่วยกระชับความร่วมมือทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ XCMG จะคว้าโอกาสในภูมิภาคนี้ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและทนทาน โซลูชันการก่อสร้างครบวงจร และบริการที่เชื่อถือได้” คุณซ่งกล่าว

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 76 ปี และปัจจุบันรั้งอันดับ 6 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกสินค้าไปยัง 183 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.xcmg.com](http://www.xcmg.com), Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn และ Instagram

รูปภาพ - <https://photos.prnasia.com/prnh/20190416/2434727-1>